

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch bảo đảm ANTT như: Tham mưu UBND thành phố xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT". Hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường thực hiện tiêu chí về ANTT trong xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể xây dựng các mô hình toàn dân bảo vệ ANTT, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy trong công nhân viên chức lao động, trong thanh thiếu niên. Năm 2020, Công an thành phố đã tổ chức 4 đợt phát động phong trào toàn dân ra quân phòng, chống tội phạm; phát động nhân dân hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT, ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày toàn dân phòng, chống ma túy... Qua đó đã chuyển hóa thành công 3 địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, 1 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, nhiều tổ chức quần chúng tự quản về ANTT ở cơ sở đã được thành lập. Đến nay, thành phố duy trì hoạt động hiệu quả 146 mô hình tự quản về ANTT, năm 2020 xây dựng mới 21 mô hình tự quản về ANTT, phòng, chống ma túy, 100% phường, xã có mô hình tự quản về ANTT, 100% cơ quan,

THÀNH PHỐ Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, thành phố Thái Bình luôn duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Qua đó góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

đơn vị cơ bản đăng ký "An toàn về ANTT". Các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả đã góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT phát triển bền vững, không những tạo thành

thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc mà còn tạo điều kiện, là động lực thúc đẩy, lôi cuốn các phong trào thi đua ở các đơn vị, địa phương. Tiêu biểu

như trong công tác bảo đảm ANTT phục vụ đại hội đảng các cấp, qua các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các tổ tự quản, tự phòng cùng quần chúng nhân dân đã tích cực



Tổ tự quản ANTT, ATGT của Chi hội Cựu chiến binh tổ 15, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) thường xuyên nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

Ảnh tư liệu

Cũng như các nước trên thế giới, bóng đá Việt Nam cũng gặp nhiều "trắc trở" do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhưng nhờ dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt và được cấp thẩm quyền cho phép, các giải bóng đá trong năm 2020 đã kết thúc suôn sẻ. Năm 2021, giải vô địch quốc gia khởi động từ ngày 15/1 và đã bước sang vòng đấu thứ 3. Thế rồi một lần nữa, các trận đấu bóng đá lại phải tạm dừng vì dịch bệnh từ ngày 30/1.

Qua tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, rồi qua tháng 2, khi dịch bệnh ở một số địa phương được cơ bản kiểm soát, một số dịch vụ được hoạt động trở lại đầu tháng 3, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định tiếp tục tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp của bóng đá trong nước. Đây cũng là thời điểm Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ công bố địa điểm thi đấu tập trung các trận đấu còn lại của bảng G trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong cuộc họp với các liên đoàn bóng đá có đội tuyển quốc gia bảng G hồi giữa tháng 2, AFC cho biết nếu không có gì thay đổi, địa điểm thi đấu

V.League trở lại, đội tuyển quốc gia hưởng lợi

(chinhphu.vn) Sau thời gian tạm dừng do dịch Covid-19, bắt đầu từ thứ bảy, 13/3, giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2021 thi đấu trở lại, đúng thời điểm AFC dự kiến công bố địa điểm thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

tập trung sẽ được công bố vào ngày thứ hai, 15/3.

Tại vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận, lần lượt gặp đội tuyển

Indonesia, đội tuyển Malaysia và cuối cùng là đội tuyển Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong 5 trận đã thi đấu, các

học trò HLV Park Hang-seo đã gặp đội tuyển Thái Lan trên sân vận động 2 trận lượt đi/lượt về (đều có kết quả hòa) và thắng cả 3 đối thủ còn lại, giành được 11

điểm cùng ngôi nhất bảng. Đây cũng là cơ sở để các cầu thủ Việt Nam hưởng tối đa trước mắt là vòng loại cuối cùng.

Trở lại với các "công đoạn" chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia, VFF cho biết sẽ dành cho các học trò ông Park Hang-seo điều kiện tốt nhất có thể. Về phía ban huấn luyện, mới đây, HLV Park Hang-seo đã có buổi làm việc với các cộng sự để lên kế hoạch sẵn sàng cho đợt thi đấu này. HLV Park Hang-seo cho biết ông đã nghiên cứu lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam và cập nhật thông tin các "đối thủ", tình hình thời tiết ở UAE, quốc gia nhiều khả năng được chọn là nơi tổ chức thi đấu; kế hoạch rà soát nhân sự cho đội tuyển khi V.League trở lại; Ông Park đề cập việc lựa chọn nơi tập huấn ở trong nước có điều kiện tương tự để sát với thực tế.

ĐỨC DUNG

Theo đánh giá chung, việc các trận đấu giải vô địch quốc gia được phép tổ chức trở lại từ ngày 13/3 là điều kiện rất thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam vì thi đấu sẽ giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái phong độ tốt nhất khi tập trung trở lại; giúp ban huấn luyện nắm được phong độ của các cầu thủ cũng như tìm kiếm nhân tố mới để bổ sung lực lượng.

đến từ rất lâu, được phát hiện cách đây 150 năm. Thuốc được chiết xuất từ một loại cây có tên là Colchicum autumnale và được sử dụng để điều trị các bệnh khác nhau như bệnh gout, viêm khớp, viêm màng ngoài tim và một số bệnh khác.

bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ông Peter Horby, một trong các nhà điều tra dự án thử nghiệm nhân mạnh, đây là thông tin quan trọng và hữu ích cho công tác chăm sóc các bệnh nhân ở Anh và trên thế giới trong tương lai.

Colchicine là một loại thuốc chống viêm mạnh đã được biết

(theo chinhphu.vn)



Ảnh minh họa

Thêm một loại thuốc hứa hẹn trong điều trị Covid-19

Theo AFP, hãng dược Merck của Đức và đối tác Mỹ Ridgeback Biotherapeutics vừa công bố kết quả khả quan sau khi thử nghiệm loại thuốc uống Molnupiravir giúp điều trị Covid-19.

Theo thông tin mà hãng Merck đưa ra tại cuộc họp với các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thuốc này giúp giảm đáng kể tải lượng virus trong vòng 5 ngày điều trị. Tuy nhiên, hãng này cũng thừa nhận cần có những thử nghiệm khác để xác nhận kết quả khả quan nêu trên.

Giai đoạn thử nghiệm 2A (trong 3 giai đoạn cần có trước khi đưa thuốc ra thị trường) đã được tiến hành đối với 202 người có triệu chứng Covid-19 nhưng không nhập viện. Kết quả cho thấy không có lo ngại gì về mức độ an toàn và trong số 4 trường

hợp nghiêm trọng được báo cáo, không có trường hợp nào liên quan đến việc dùng thuốc.

Ông William Fischer, một giám đốc nghiên cứu và là giáo sư y học ở Đại học Bắc Carolina (Mỹ) nhận định, kết quả nghiên cứu này rất hứa hẹn, dựa theo sự giảm sút nhanh chóng của tải lượng virus ở những người mắc Covid-19 giai đoạn đầu và được cho uống Molnupiravir.

Hiện hãng Merck cũng đang nghiên cứu một loại thuốc điều trị có tên gọi MK-711. Những kết quả thử nghiệm lâm sàng đầu tiên, công bố hồi cuối tháng 1/2021, đã cho thấy dòng thuốc này giảm được hơn 50% nguy cơ tử vong hoặc khó thở ở bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện với các triệu chứng từ vừa đến nặng.

Trong một diễn biến liên quan khác, Anh vừa công bố

nghiên cứu thử nghiệm thuốc trị bệnh gout để chữa Covid-19. Tuy nhiên, thuốc đã không phát huy tác dụng đối với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải nhập viện.

Loại thuốc trên là colchicine, một dược phẩm lâu đời thường dùng để điều trị các bệnh gout. Các nhà khoa học tham gia nghiên cứu trên cho biết dựa trên một phân tích sơ bộ, một hội đồng độc lập đã đề xuất tạm dừng việc tuyển các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm loại thuốc này trong khuôn khổ dự án mang tên "Phục hồi" do Chính phủ Anh hỗ trợ.

Đây là dự án thử nghiệm lớn nhất thế giới về phương pháp điều trị biến chứng ở các bệnh nhân phải nhập viện vì nhiễm Covid-19. Dự án này đã phát hiện 2 phương pháp điều trị có thể tăng cơ hội sống đối với các

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại nơi làm việc của công nhân, nhà ăn, phòng y tế, nơi bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, poster tuyên truyền phòng, chống dịch. Các thành viên trong đoàn đánh giá cao sự chủ động phòng, chống dịch của các doanh nghiệp đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: số lượng poster tuyên truyền phòng, chống dịch còn ít; chưa sử dụng đúng liều lượng dung dịch phun khử khuẩn CloraminB, phương án phòng, chống dịch còn hạn chế, chưa có phòng cách ly tạm thời... Đoàn công tác đề nghị các doanh nghiệp sớm khắc phục khó khăn, tồn tại; chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để được hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch cụ thể, phù hợp đồng thời tiếp tục nỗ lực vượt khó, vừa bảo đảm sản xuất vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 771/UBND-KGVX ngày 04/3/2021 và căn cứ tình hình dịch tại Thái Bình (không phải là tỉnh đang có dịch Covid-19), liên Sở Công Thương, Y tế và Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong mua, vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa của vùng đang có dịch vào Thái Bình (vùng đang có dịch là những khu vực, địa phương đang thực hiện phong tỏa; khu vực, địa phương được Bộ Y tế, UBND các cấp thông báo đang có dịch Covid-19) như sau:

- 1. Yêu cầu chung**
 - Đối với người và phương tiện vận chuyển:
 - Thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và của UBND tỉnh.
 - Việc vận chuyển hàng hóa thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 03/HDLN ngày 19/2/2021 của Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa.
 - Chấp hành nghiêm quy định của địa phương nơi phương tiện hoạt động.
 - Phương tiện phải được phun khử khuẩn trước khi ra khỏi vùng có dịch. Thường xuyên vệ sinh bề mặt khoang lái bằng các dung dịch khử khuẩn.
 - Đối với hàng hóa: phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (Hợp đồng mua bán, hóa đơn mua bán, giấy xác nhận của chính quyền địa phương...), bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), phải được phun khử khuẩn bề mặt trước khi ra khỏi vùng có dịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của chốt kiểm dịch). Trọng trường hợp vùng có dịch không thực hiện việc phun khử khuẩn bề mặt hàng hóa và phương tiện vận chuyển mà phương tiện, hàng hóa đó vào tỉnh Thái Bình thì người điều khiển phương tiện vận chuyển có trách nhiệm liên hệ trước với trung tâm y tế huyện nơi cửa ngõ của tỉnh Thái Bình để thực hiện việc phun khử khuẩn bề mặt hàng hóa và phương tiện trước khi lưu thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
- 2. Công tác kiểm soát phương tiện, hàng hóa ra vào tỉnh Thái Bình**
 - Việc thu mua, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của tỉnh Thái Bình đến các vùng địa phương đang có dịch và ngược lại phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn tại mục 1 và các quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương nơi hàng hóa được vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ.
 - Đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Y tế, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND và ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, thành phố tăng cường tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa, giám sát y tế đối với người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào tỉnh theo quy định tại mục 1 của hướng dẫn này trên các tuyến đường chính (cửa ngõ ra vào tỉnh).
- 3. Các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương:** Theo chức năng quản lý của ngành chỉ định cơ quan chức năng cấp các giấy tờ liên quan theo quy định về nguồn gốc hàng hóa và phòng, chống dịch.
 - Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xác nhận nguồn gốc hàng hóa.
 - Các sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng quản lý cấp các giấy tờ về an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch vô hại hàng hóa, nông sản thực phẩm.

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành đến khi có hướng dẫn mới. Đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện.

SỞ CÔNG THƯƠNG - SỞ Y TẾ - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

biện pháp quyết liệt, kịp thời, không để bệnh lây lan ra diện rộng. Theo đó, huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch của UBND huyện về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2021. Kiến toàn ban chỉ đạo, tổ kiểm tra phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ và địa bàn cụ thể cho từng thành viên. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi theo dõi đàn trâu, bò, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn. Thống kê chi tiết, rà soát, kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò tại địa phương và thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình dịch bệnh về UBND huyện theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các bến đò, phà, các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và các sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý. Huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị hóa chất, vôi bột để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và xử lý khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.

* Đến nay, tổng đàn trâu, bò của huyện Hưng Hà đạt 15.304 con, trong đó đàn bò hơn 14.500 con, đàn trâu 779 con. Ngay sau khi xuất hiện đàn bò của một hộ gia đình tại khu Thọ Mai, thị trấn Hưng Hà có biểu hiện của bệnh viêm da nổi cục, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị trấn Hưng Hà phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với bệnh viêm da nổi cục. Trước tình hình trên, UBND huyện đã hỗ trợ 50 lít hóa chất cho thị trấn Hưng Hà để thực hiện tiêu độc, khử trùng. Đồng thời, chỉ đạo UBND thị trấn lập biên bản yêu cầu gia đình không bán chạy bò bị bệnh, hướng dẫn gia đình nuôi nhốt và chăm sóc bò. Huyện cũng tiếp tục tuyên truyền về công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; kiến toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh tiêm bổ sung vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021; tổ chức giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, báo cáo, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức tiêu độc, khử trùng đạt kết quả cao và đẩy mạnh hướng dẫn chăn nuôi an toàn, góp phần để đàn gia súc phát triển bền vững.